



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Cite ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๗๐,๕๐๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

คณะมนุษย'มก.' แข่งขันเยอะสุด เด็กฟินเป็นดารา

กรุงเทพฯ ● คณะมนุษย'มก.'แข่งขันเยอะสุด 1 ต่อ 96 เพราะรับแค่ 15 คน แต่สมัครอ้อม 1,437 คน อธิการฯ คอยโขม่ง คุณภาพดี รุ่นที่เป็นดาราร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กแห่สมัคร ขณะที มศว เปิดรับรอบ 2 เก็บตกเด็ก แอดมิชชัน

นางศศิธร อธิสโลก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ตามที สอท.ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชันกลาง ไปเมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ในช่วงแรก เนื่องจากนักเรียนเข้าไปตรวจสอบผลจำนวนมาก จึงทำให้ระบบเกิดความล่าช้าเล็กน้อย และพบว่านักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบผลแอดมิชชันได้ เนื่องจากสิมรภัลการสมัคร ซึ่งทาง สอท.ได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้แล้ว

ทั้งนี้ หากนักเรียนรายใดมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับแอดมิชชัน สามารถสอบถามได้โดยตรงที สอท. โทร.0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155-6 มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 ยกเว้นมหาวิทยาลัยบูรพา ทีสอบสัมภาษณ์ 5-6 กรกฎาคม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบัน วันที่ 15 กรกฎาคม

นางศศิธรกล่าวต่อว่า ส่วนทีข้อมูลคณะ/สาขาทีมีการแข่งขันสูงสามอันดับแรกคือ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จำนวนรับ 15 คน ผู้สมัคร 1,437 คน อัตราการแข่งขัน 1:96 คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จำนวนรับ 15 คน สมัคร 947 อัตราการแข่งขัน 1:63 และวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จำนวนรับ 40 คน สมัคร 2,004 คน อัตราการแข่งขัน 1:50 คน นั้นคงไม่สามารถวัดความนิยมของเด็กได้ เพราะส่วนใหญ่เด็กจะเลือกคณะ/สาขาทีสอดคล้องกับคะแนนของตนเองเป็นหลัก

นายวุฒิชัย กปิลาภาญจน์ อธิการบดี มก. กล่าวว่ สาเหตุทีปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ มก. มีเด็กนิยมเลือกสมัครแอดมิชชันมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชื่อเสียงของคณะทีส่งสมมา โดยเฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษจะได้รับความนิยมสมัครเข้าเรียนค่อนข้างมาก หรือรุ่นพี่ทีเรียนจบไปแล้วสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย โดยเท่าทีดูหลายคนทีไปเป็นดารา นักแสดง ก็อาจเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียน อีกทั้งช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียนก็อาจจะสนใจอยากเรียนภาษาเพิ่มมากขึ้น

"จะเปิดรับตรงรอบ 2 หรือไม่ คงไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ ต้องดูตัวเลขภาพรวมทั้งหมดก่อน แต่ส่วนใหญ่เด็กทีพลาดจากการแอดมิชชัน คะแนนจะค่อนข้างต่ำ เด็กทีขาดก็คงไม่มากนัก มหาวิทยาลัยก็อาจจะไม่รับตรงรอบ 2 อีก แต่นักเรียนทีสนใจสามารถติดตามข้อมูล การรับสมัครของ มก.จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้"

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ของ มศว จะมีอัตราการแข่งขันสูงอยู่แล้วเป็นปกติ ซึ่งมาจากหลายปัจจัยทั้งรูปแบบการเรียนการสอน ทีตรงใจเด็กรุ่นใหม่ เน้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นเทคนิศาสตร์แนวใหม่ ทีเรียนทั้งแอนิเมชัน ดิจิตอล ฯลฯ ส่งผลให้บัณฑิตทีจบจากวิทยาลัยดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีงานทำเกือบ 100% หลังประกาศผลแอดมิชชันบางคณะของ มศว ยังมีการเปิดรับตรงรอบ 2 นักเรียนทีสนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย.

